

Lời Thoát

Tác Giả: K3 Nguyễn Thị Hoàng
Thứ Ba, 29 Tháng 11 Năm 2011 19:14

Mọi bản dịch chuyển tình Lòng Nguyễn Thị Hoàng.

Lời Thoát

Nguyễn Thị Hoàng (K3/72)

Nhà cửa Lòng Nguyễn Thị Hoàng nằm cạnh kênh nhỏ có dòng nước chảy lòng lách giữa lòng thành phố. Hai bên kênh nối liền bằng một cầu ván bắc ngang là phố phường giao thông giữa hai quận cửa thành phố Sài Gòn.

Bên này cầu ván là một quần thể cửa thành phố và bên kia là một quần thể thành tuy cách nhau một con kênh nhỏ đen, nhưng nét sinh hoạt cửa người dân khác xa. Một bên là những ngôi nhà cao ráo, những ngôi nhà ngói biệt thự, những ngôi nhà phố xá rộng rãi, những ngôi nhà xe đạp, sinh hoạt sôi nổi. Bên kia là những ngôi nhà nhỏ, những ngôi nhà chuồng trại, những ngôi nhà nghèo nàn, những ngôi nhà cửa người dân lao động lam lũ.

Nhà cửa Lòng Nguyễn Thị Hoàng, ngôi biệt thự nhỏ nằm cạnh kênh nhìn ra hàng xóm nghèo bên kia dòng kênh. Lòng Nguyễn Thị Hoàng có nét đẹp của phố phường cửa người con gái xinh đẹp, duyên dáng, nhu mì, khéo léo. Khuôn mặt trái xoan, những nụ cười rạng rỡ của một tâm hồn luôn luôn sâu sắc và đằm thắm. Khác với tôi, cô gái đẹp bằng sông Cửu Long sinh ra, lớn lên trong gia đình đạo giáo có truyền thống hiếu học. Các anh chị đều đi học qua những trường lớp quê nhà. Tôi là con út của gia đình, nên khi qua học tập trung học, tôi được lên Sài Gòn tiếp tục con đường học vấn.

Trước năm 1975, tôi và Lòng Nguyễn Thị Hoàng là sinh viên trường Luýt. Tuy cùng trường, nhưng tôi và Lòng Nguyễn Thị Hoàng chưa hề quen nhau. Sau tháng 4/1975, sinh viên trường Luýt bắt đầu bị di tản, lòng Nguyễn Thị Hoàng cũng di tản qua Kinh Tế học Sĩ Phạm. Không quen nhau, tôi và Lòng Nguyễn Thị Hoàng đi học cùng trường Sĩ Phạm ở rìa thành phố, đó là một tình thân thân nhau bởi những tình cảm, những suy nghĩ, tôi ở Sài Gòn, tôi trở ký túc xá nhà trường trên tầng 2, qua khung cửa sổ nhìn xuống con đường phía trước có hàng me xanh rợp bóng. Tôi và Lòng Nguyễn Thị Hoàng chia tay nhau một lúc tan trường trên đường rợp lá me thoáng mát. Có lẽ tôi cũng xinh đẹp, duyên dáng đẹp nhưng nên những điều tốt đẹp bên cạnh, và cũng có những điều tốt đẹp ý thêm thu hút lòng ganh tị. Còn Lòng Nguyễn Thị Hoàng thì luôn nhắc "đi phố khúc" một lần nữa chia tay trên đường về nhà đưa nhà thơ: - Khê Thệ này, mình hy vọng bên sau này là chị dâu cửa nhà. Bên cửa nhà xinh đẹp mà những điều tốt đẹp, tôi chỉ lo lo tên nào đó cướp mất đi thì đáng tiếc cho ông anh "v" của mình.

Còn tôi, tôi những yêu cầu con nhà: - Đừng nói tôi phàn! lo học hành đi đường có anh ào ba chuyển lòng cảm ơn chúng nó nghe được là em cảm ơn tôi chứ không nên vì chúng đâu.

Con nhà vốn không tha, còn lòng tôi: - Chẳng sợ gì. Tôi muốn xí phần trường được làm em chuyển,

Lời Thoát

Tác Giả: K3 Nguyễn Thị Hoàng
Thứ Ba, 29 Tháng 11 Năm 2011 19:14

ch không thì...m y cái đuôi bám sát h ng ngày bê m t.



L ng Ng c

Nh m t ph n ng t nhiên, nh ng l n nh th L ng Ng c l i l i c nhìn phía sau, khi n tôi cũng quay nhìn l i đ lúc nào cũng phát hi n m y “cái đuôi” l l ù đang bám sát r t là đáng ghét. Anh chàng nào cũng th m t m i c th n ra r i th m th t c i toe toét. Tôi ho ng s b c mau vào con đ ng nh d n vào ký túc xá. L ng Ng c thì s ng sùng l m l i b c nhanh d i hàng me xanh r p bóng nh m t tr n ch y b i nh ng gi ng nói, ti ng c i quái ác đu i theo sau l ng. Đầu ph i ch b y gi , nh ng cái đuôi y tôi đã nhìn th y và r t ho ng s khi còn ng i d i mái tr ng T ng Ph c Hi p Vĩnh Long. Ho ng s trong m t chút hãnh di n nào đó l a tu i m i sáu m i b y th ng đ c b n bè th ng t ng cho là hoa khôi t nh l , nh t là m i l n chúng ch p hình th ng c b t tôi ph i đ ng chung đ chúng có đ c nh ng t m hình th t đ p đem khoe v i b n bè. Ho c ác h n n a đ chúng đem hình tôi gi i thi u các ông anh trai, không anh ru t, thì anh bà con, anh k t nghĩa...Nh th , tôi có đ c nh ng t m hình k ni m c a l a tu i ô mai.

Th i y, đ i s ng c a b n sinh viên xa nhà t r ký túc xá nh chúng tôi th t thi u th n nhi u th . Thêm ăn, ho c c ao m t món gì cho cá nhân là ph i kh c ph c. C m i cu i tu n L ng Ng c th ng đ a tôi v nhà đ đ c gia đình b n đ i nh ng b a ăn no nê ngon mi ng. Tôi là dân mi n sông n c H u giang l i tr nên ghi n các món ăn đ t B c, mà món tôi thích kh u nh t là món c n u bún, nên r t đ c m n àng cho ăn th ng xuyên. L ng Ng c thì c khuy n

Tác Giả: K3 Nguyòn ThÉ Hoàng
Thứ Ba, 29 Tháng 11 Năm 2011 19:14

khích tôi tập tành làm bạn theo lời ngßi Bóc đß sßm trß thành chß dấu cßa nó. Tôi không phßn đßi, cũng không chấp nhận đißu mà bạn ßa nói đùa. Còn mß Lßng Ngßc luôn khen tôi nßt na, hißn thßc, con gái sống xa nhà nhß tôi luôn giß đßc nß nßp gia phong.

¶ Nhßng lời khen tặng và sự quý mến cßa gia đình bạn, tôi cảm thấy ßm lòng và an tâm trong đời sống sinh viên. Từng ngày tôi càng cảm thấy gắn gia đình bạn, và càng yêu thương ngßi mß cßa bạn. Bà thơ hiện rõ nét đức tính

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ nhân ái đôn hậu, sự đßm đang chßu đßng tßt cùng. Sußt cuộc đời bà dành trọn tình thương đß vun xßi hạnh phúc gia đình cho con cháu. Nhßng đißu đáng khâm phục hơn hết là sự nhßn nại chßu đßng cßa mß Lßng Ngßc trong cuộc sống chung với mßt ngßi đàn bà thơ hai trß hơn trong gia đình mà chßa lßn nào tôi nghe mß Lßng Ngßc than thở hơn trách móc thß lß với ai. Ngôi trường Sĩ Phạm thßi đó chúng tôi theo học tßa lßc cùng mßt hßng với ngôi Thánh Đßng nhß, có Dòng Nữ Tu Sĩ Nữ Hißn trông uy nghi, trßm lßng. Hai cánh cửa chính ngôi Thánh Đßng bßng sßt màu thßm đen lßm lß trông nặng nề thßng thì đßc đóng kín. Mỗi lßn đi ngang qua ngôi Thánh Đßng tôi luôn liên tưởng bên trong là cß mßt thß gißi huyền bí và linh thiêng tß Đßng Tßi Cao mà theo trí óc thßng cßa tôi luôn choáng ngßp sự tôn kính thiêng liêng đßy sự hãi.

Đßi với Lßng Ngßc không nhß tôi mỗi khi ngang qua ngôi Thánh Đßng. Nàng thích thú nhìn ngắm ngôi Thánh Đßng và các vßn tu áo đen nhß nhìn ngắm mßt hoßt cßnh tuyßt vời đßy ngßng mß đß thßnh thoßng nàng lời thß lß nißm mß ßßc:

- Nhßng lßn tß ngang qua ngôi Thánh Đßng lòng tôi cảm thấy thanh thßn, nhß nhàng và thßt an bình Khß Thßy ß. ßc gì mai đây tôi mong sao mình đßc là con chiên cßa Chúa, ßc sao đßc trở thành mßt nữ tu đß có đßp cßng hißn trßn vßn cuộc đời cho Chúa, cho tha nhân. Tôi thßt thèm khát mßt tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu tha nhân. Tình yêu gia đình mình. Nếu ý chí đßt thành thì cuộc sống này mới có ý nghĩa hơn Khß Thßy ß!



¶

¶ **Ngôi Thánh Đßng**

- Chßa chi đã chán đời đß rßi chßi bß trách nhiệm. Trách nhiệm làm vß, làm mß. Mình thì nghĩ khác hơn Lßng Ngßc. Con ngßi đßc sinh ra, lßn lên ai cũng phải hoàn thành trách nhiệm làm ngßi trßc mßt Thßng Đß. Không ai có quyền chßi bß đß sống ích kỷ. - Theo hoàn cảnh và niềm tin cßa chính mình ngßi, nhßng mình đang cảm thấy bß đánh mßt niềm tin nßi chính mình

Lời Thoát

Tác Giả: K3 Nguyán Thá Hoàng
Thứ Ba, 29 Tháng 11 Năm 2011 19:14

bố đi sống gia đình mình và nơi ngái thân cáa mình.

Nái suy tá tá cõi lòng Láng Ngác đôi lúc nhá uát nghán báng nháng tiáng thá dài. Trong bát chát cá hám Láng Ngác né tránh tôi sau giá tan hác, mái ngái đá ra vá, sán tráng váng vá, náng tìm đán ngái mát mình đái gác pháng vá cuái tráng bát đáng háng giá. Cho đán lúc tá căn gác trá tôi nhìn tháy bán và cháy đán thì Láng Ngác vái lau nhanh khuôn mát khá ái đáy nác mát. Có nháng giá nghá giái lao đá chá giá hác ká tiáp, hoác nháng chiáu rám mát tôi và Láng Ngác thá bá trên con đáng đác theo bá kánh...và nháng khi có cá hái bán nhau, náng tháng than ván nái bát hánh cáa gia đình mình. Láng Ngác ká... Khá Tháy bát không? Gia đình ông bà Nái mình tráng đáy á tán mát làng quê mián Bác là mát đáa chá giàu có, thá lác khát tiáng nhát vùng. Bá cáa mình là tráng nam lái là con trai đác nhát nên đác ông bà Nái cáng chiáu rát mác. Lán lên, Bá đá cái má mình đác vài năm, sinh ông anh cá và bà chá ká cáa mình nhá Khá Tháy bát đó. Cho đán khi má đáng mang thai mình gán ngày sinh, ông bá sinh lòng yêu tháng mát cô bé gái 13 tuái, con cáa mát tá đán cáa ông Nái trong làng, và quyát chiám cho báng đác cô bé 13 xinh đáp này đem vá làm vá thá. Sá giàu có và thá lác đáa chá cáa ông bà Nái thái áy muán gì lái cháng đác, nên viác chiám đát cô bé 13 làm vá bé cáa bá không có gì là khó khăn, mác đáu cô bé áy và gia đình ngái tá đán không máy báng lòng cháp nhán, nháng đánh phái cúái đáu bụng xuôi. Chính má mình đáng lúc báng mang đá cháa mình lái phái ép lòng mang tráu ráu lá vát đi hái vá bé cho bá. Nghiát ngã cay đáng cho má không dám cãi lái bá và ông bà Nái cáa mình. Đám cái áy táng báng ba ngày đám rát hoang phí và cũng không ít lái đám tiáu, phê phán đáy ác ý.

Nháng đáu tá hái và đau lòng nhát đán vái má là đám đáu tiên - đám tân hôn cáa bá và cô bé 13 - bá mình đã buác má và cô bé 13 áy phái ngá chung mát giáng. Má ká cái đám hái hùng ghá rán áy má chá còn là mát cái xác không hán, nám quay mát vào trong vách đáng nghe và cháng kián vá tuáng trá tráo mà bá đáng tráng đán vái ngái vá lá cáa bá trong đám tân hôn cáa hai ngái. Nháng giây phút trôi qua trong đám áy má mình quá uát ác đôi lúc muán bùng lên đáp đá, xáa sách đáu trái tai gai mát đáy tái nhác, nháng má lái không dám. Má sá bá ghá gám. Má báo má sá đán roi, đánh đáp, chái bái. Má sá tan vá cuác sáng gia đình. Má đáng nghĩ và yêu tháng hai đáa con. Hán náa má đáng nghĩ đán và báo vá bào thai mình đáng trong báng má.

Cá thá theo ngày tháng má mình phái âm thám cán rằng cháu đáng cháp nhán cuác sáng chung nhà, chung cháng, chung giáng đá rái ká tá đó cho đán ngày hôm nay cá ba ngái cá mát đán con mái tám đáa mà tuái tác xáp xá lián ká nhau. Khá Tháy có cám tháy “án lánh” cho gia đình mình không nhá! Mình nghĩ ráng trong cuác sáng giàu sang thá lác cáa gia đình ông bà Nái và bá, thì bá mình tháa khá náng láp thêm phòng hai, phòng ba...á mát nái nào đó đá tá do háng thá khoái lác...vái nháng ngái đán bà khác, hà cá gì bá cáng bác má và bà vá lá phái sáng trong cuác sáng chán gái chung chá giáa ba ngái trên mát chiác giáng vái nhau nhá thá. Sau này lán lên, tá cám tháy uát ác thay cho má, tháng xót má đã cháu bát hánh trong hánh phúc đá đán đán mình càng hán và càng xa rái bá mình.

Năm 1954, Đát Nác chia đôi hai mián Nam Bác váa lúc mình tròn ba tuái. Bá đáa toàn bá gia đình di cá vào Nam. Ông Bà Nái tiác cáa cái, nên á lái ngoài Bác và sau đó, năm 1956 bá giát chát tác tái trong đát đáu tá đáa chá cáng hào thái áy á quê. Nhá tài sán, bác vàng mang theo vào Nam, bá má và dì mình táo đáng nên cáng ái nhà cáa nguy nga nhá hôm nay mà Khá Tháy đã nhìn tháy. Đáng bên ngoài nhìn vào, ai cũng nhán ráng gia đình mình thuác hàng trung

lũu giàu sang và sống trong hạnh phúc. Nhưng khi thời điểm vì mình cũng gia đình chúng khác nào như một ngôi nhà mà hoang lổn nhổn. Tất cả mọi thứ bạn thấy đã được sinh ra, lớn lên, được sống trong một nhà như thế. Cho đến bây giờ bạn và dì đã có đến mười tám đứa con tuổitác trùng nhau, khác nhau, nhưng lúc đã không còn như hồi tên và tuổi của từng đứa con của mình thì vì cái gì mà gửi thân một đứa con để tìm hiểu, học hỏi và dạy dỗ như không có.

Ngồi ở trước ông anh cả, bà chị và t...là con của mẹ đã trưởng thành, có sự hiểu biết, đã có thể giúp ích bạn các công việc hàng ngày trong nhà...còn tôi chỉ là một lũ em lo chơi ngỗ nghịch ch ng m, chuyên giành ăn, thích đánh lộn, luôn chửi bới tất cả, thậm chí ng nh h công việc, chia phe phái, không ai như n ai, phân biệt đối xử con bà lớn bà nhỏ...tôi cho quang cảnh gia đình mình luôn ồn ào, bát nháo, không khí căng thẳng ngột ngạt, và thời gian của tôi sáng sớm cho đến đêm.

Thời gian đâu mà làm việc hai cho bạn, dì mình trả e dè, kiêng nể, biệt kính trên nhường dưới, biệt ép mình dưới sự học hỏi của mẹ, biệt nghe những lời chỉ bảo của mẹ. Như thế mà cũng an ủi được phần nào, và không khí trong gia đình có đôi chút êm ấm, hạnh phúc. Cho đến lúc dì mình sinh cho bạn đứa con thứ hai, thì ba...dì càng lúc càng trở nên nhen nhúm như đóa hoa đang nở rộ, cũng là lúc dì bắt đầu lên tiếng, lên tiếng nói những quy định trong gia đình, chỉ phỉ mĩi sinh hoạt trong nhà theo ý của dì, đến tận lúc dì như muốn áp đặt mình vào hàng thứ yếu, chỉ biệt phần của từng và chịu lấy. Tôi nghĩ bạn, mẹ không phần đời, những việc không muốn thì a hi p ch p nh n. Thế mà mẹ tôi luôn cam lòng như n như c chịu đựng, không một lời than trách, không một gan ghét đối kháng, luôn như n như ng thì t thời để tất cả hòa khí trong gia đình. Mẹ luôn vui sống lo cho các con của mình. Nhưng bạn tính của dì càng lúc càng ngỗ ngỗ c, thích gây hấn từng công việc như để c lên áp đặt. Vì thế, trong gia đình thậm chí xảy ra những cãi vã đôi co, có lên tiếng bên cạnh những tranh giành miếng ăn, thậm chí m áo t m qu n thì t ồn ào bát nháo, đánh lộn, chửi thề, ăn nói một đ y c a đàn con của dì luôn lên áp đàn con của mẹ. Khê Thế y thế y không? Gia đình mình chúng khác gì một đứa con c trốn gian.

Bà thì càng cay nghiệt và để đoán h n. Bà tính để đoán là tôi sống của bạn. Nhưng lúc vì ng một bạn thì gia đình mình ồn ào như một cái chợ cá. Khi bạn về đến nhà là mọi người im phăng phắc, ai lo việc của họ tìm cách tránh né, xa lánh bạn. Ai ai cũng sợ bạn, chúng dám gọi bạn. Giữa bạn mình và đàn con không có sự thông cảm, ít khi gọi và hiểu biết. Mẹ và dì vì n thì ng b b m ng ch i ho c để m đá m t cách h t s c t nhiên và tất vô lý. Thế mà mẹ cũng như dì tôi có để b n tính buông xuôi chấp nhận, cúi đầu như n như c trốn c uy quy n của bạn như một an bài. Ngày trốn c còn ngoài B c, bạn là một công chức của một B. Công việc làm của bạn cho cái quan chức là hình thức tô v cu c để b thêm học hỏi hoa, tôi chút danh vì ng b n thân. Chỉ thời tình để ng l ng c a nh gi t n c r i trong b ch a đầu đáng xá gì để vì i m t gia đình để đi n ch k t sù khét tiếng.

Đến khi vào Nam, bạn bạn đến viên vào quân ngũ ở địa phương ba mẹ tôi. Bà không phải xông pha trận mạc đánh giặc góp phần vào quê hương, không phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà tôi để an toàn ng i an v trong mát học hỏi th ân hu ban phát như áp phe, lo lót. Ngoài để ng l ng c để nh, bạn mình còn ở trong nhóm chuyên khai thác gỗ ở các khu rừng Bình Long Phước Long, Quảng Đức, Banmêthu t, để có hiểu biết cung cấp cho một gia đình đông người không ai ăn nên làm ra như gia đình mình. Chuyển khai thác lâm sản bạn thấy pháp nghe nói để qui mô của nhóm người làm ăn bạn chính trong đó có bạn mình kéo dài tận năm này đến năm khác mà không bạn phá vỡ làm thì t h i tài nguyên để n c. Không để ng ó, bạn dùng

đ&ng ti&n b&t chính ki&m đ& c đ&m cho vay v&i lãi xu&t cao tr&c l&i. Có ng& i vay n& nhi&u năm không tr& n&i, b& tìm cách cho h& đi tù khi&n cho nh&ng gia đình &y lâm vào c&nh sa c& tan nát. Sau này l&n lên, có s& hi&u bi&t, t& c&m th&y không m&y v&a lòng l&i s&ng c&a b& mình.

Ngoài l& con đ&ng lúc nhúc t&i nhà v&i hai bà v& “m&n đ&” m&i năm m&i ng& i sinh cho b& m&t đ&a, b& mình là ng& i có ti&n l&i có s& đ&o hoa v&i nhi&u ph& n& bên ngoài, nên con r&i con r&t c&a b& cũng đ&m b&y đ&a & n&i này n&i khác, khi&n cho vài gia đình ph&i tan nát h&nh phúc. Th&nh tho&ng có nh&ng ph& n& tr&, xinh đ&p b& con đ&i đ&n nhà mình đòi g&p b& gi&i quy&t vi&c c&p đ&ng nu&i con ho&c “tính toán chuy&n tình” sao cho s&ng ph&ng gi&a hai ng& i. M& mình và d&i không dám t& thái đ& ghen tuông, h&n gi&n b& vì b& luôn đ&c đoán đ& đ&n, nên đành đ&n lòng ph&i ch&p nh&n hi&n tr&ng đau bu&n đó đ& đ& c yên thân lo cho b&y con.

B& mình nh& th& thì đầu còn đ& thì gi& g&n gi&i r&n đ&y, h&ng đ&n con cái nên ng& i. Cu&c đ&i b& c&a mình ch& bi&t làm ra ti&n đ& ch& bi&t h&ng th& tình đ&c v&i nh&ng ng& i đàn bà trong b&n tính đ&c đoán ích k&. Nh&t là chuy&n b& ép m& và d&i cùng b& chung ch&n chung gi&i chung gi&ng trong su&t cu&c đ&i c&a m& là m&t s& ki&n khó có ai ch&p nh&n.

Khi v&a đ& l&n, có trí khôn suy nghĩ, t& c&m th&y h&n b& vô cùng Khê Th&y &, nh&ng ch&ng bi&t làm sao h&n trong c&ng v& làm con. Mình luôn xa lánh b&. Mình không dám g&n bên b& đ& chuy&n trò, tâm s&, gi&i bày, h&i han. Chính b& đã làm ho&n & tâm h&n trong tr&ng c&a m&t đ&a con gái v&a l&n và đã đánh m&t ni&m tin trong cu&c đ&i mình. Nhìn b&, ho&c & nh&ng ng& i đàn ông khác, t& không còn m&t ng&ng m& nào v& đ&o đ&c, v& l&i s&ng thánh thi&n c&a h&. Hi&u bi&t, suy nghĩ đ& t& tìm m&t h&ng đi, m&t l&i thoát trong âm th&m l&ng l& b&i đ&o làm con sao cho vuông tròn đ& kh&i mang ti&ng b&t hi&u.

Sau tháng 4/1975, l& ra b& mình không ph&i b& đi h&c t&p c&i t&o nhi&u năm nh& nh&ng ng& i khác, nh&ng có nh&ng đ&n t& cáo c&a nh&ng ng& i đ& c xem nh& n&n nhân c&a b& tr&c đ&y, khi&n b& ph&i b& đi tù c&i t&o nhi&u năm & ngoài B&c. M& và d&i đôi lúc l&i ph&i luân phiên đi thăm nu&i b& v&a t&n kém v&a xa xôi đâu dám ch&nh m&ng.

T& lúc v&ng m&t b&, c&nh gia đình mình càng lúc càng ho&ng lo&n đ&n th& th&m gi&a hai đàn con đ&ng đ&o c&a m& và d&i. Nh&t là v&n đ& sinh k& trong th&i gian v&ng b& và đ&t n&c không còn chi&n tranh, ng& i dân đ&ng ph&i kh&n kh& ch&t v&t trong đ&i s&ng khó khăn c&a th&i bao c&p. Th&i gian này, m& mình tr& thành c&t tr& gia đình, đ&i no b&i trong đôi tay quán xuy&n m&. M& l&n x& ra ngoài v&i t&t c& s& khôn ngoan, lanh l&i, v&i s&c ch&u đ&ng b&n b&, m& t&t b&t buôn ch& trên, bán ch& đ& i b&t c& món hàng nào cho dù nhà n&c nghiêm c&m m& không t& nan. Ông anh c& c&a t& ngh& đ&y h&c vì ch& đ& m&i không l&u đ&ng. Bà ch& k& cũng ph&i ngh& h&c đi theo m&, ti&p tay v&i m&. Đàn con đ&ng đ&o c&a hai ng& i m& đ&a đi h&c, đ&a không. Đ&a nào thích làm gì thì c& làm, không ai nghe ai, không ai sai khi&n đ& c ai. K& c&ng, n& n&p gia đình g&n nh& b&t l&c. D&i mình thì ch&ng làm nên tích s& gì, su&t ngày & nhà trông nom nhà c&a, ăn ng&, ho&c đi thu góp ti&n cho vay lãi, cái ngh& mà b& mình đã làm tr&c đó v&n còn ti&p n&i sau đó. & tu&i h&i xuân d&i càng xinh x&n, duyên dáng, da đ& tr&ng h&ng m&n m&n, luôn thích ph&n sơn tô đ& m ngày m&i tr& ra. D&i ch&ng có chút &u t& gì tr&c c&nh gia đình đ&ng ng& i, l&m mi&ng ăn cũng nh& s& v&ng m&t b& trong gia đình.

Khê Th&y à, t& th&ng & c& ao b&n là ch& đầu c&a mình sau này, vì ông anh c&a mình đã l&n tu&i v&n còn long bong, ch&a ch&u l&y v&. Nh&ng r&i mình l&i th&t v&ng cho ông anh c& c&a mình. B& đi tù c&i t&o, anh &y không vi&c làm, đ& th&y đ& th&, đành ki&m thuê xe xích lô đi rong kh&p n&i ch& khách. Hôm nào thích thì đi làm, làm đ& có làm, hôm nào không thích anh &y ng& vùi su&t ngày ho&c l&y Honda làm tài x& ch& đi thu góp ti&n cho vay. Có hôm hai ng& i đi v&i nhau t& sáng đ&n t&i m&i v& đ&n nhà. Con cái, nhà c&a, c&m n&c không ai trông nom. N&n l&m Khê Th&y &i ! Đi&u đáng chú ý sau đó là ông anh và d&i mình càng lúc càng thân m&t v&i nh&ng

cß chß lß i, lß bß ch, khiß nß mình càng cß mß thß y bß tß mßn. Nhßng năm ß đß i hß c tß i là ngß i bß n duy nhß tß đß Lßng Ngß c tâm sß chuyßn gia đßnh vß i mß t nß i đßu ray rß t không lúc nào nguß i. Chúng tß i trong lß a tuß i cß a nhßng cß gß i đß i mß ng mß yßu đß i, thß nhßng Lßng Ngß c lußn trß m tß ít cß nß cß i trßn mß i và chß a hß nghe bß n nß i đß n chuyßn tß ng lai, chuyßn tßnh yßu hoß c nhßng đßam mß vß t chß t cho bß n thßn. Thß m thoßat nhßng năm trßn gißng đßng đß i hß c kß t thß c, Lßng Ngß c tß t nghiß p hßng tß i ß u nß n đßng cß hß c bß ng đß Pháp tß p tß c đßn sách. Lßng Ngß c vß cùng mßng rß. Phßn tß i tß t nghiß p hßng bßnh, không may mß n nhß bß n mình, đß chß p nhß n cuß c đß i trong nghß đß y hß c theo truyßn thßng gia đßnh. Khi đßng cß biß t mình sß p đß xa, Lßng Ngß c mßng vui nß i rß i lòng: - Khß Thß y biß t không? Chuyßn du hß c nß c ngoài đß n vß i tß nhß vß đßng cß chiß c phßo giß i thoßat nß i trß m lußn cuß c đß i mß i ngß i mà mình đßng cß mß thß y bß t lß c. Lúc nào tß i cũng muß n rß i xa khß i gia đßnh đß tìm sß an bßnh cho tâm hß n và may ra còn cß hß i đß t niß m mong ß c. Tß i khuyßn bß n: - Chß quá biß quan. Trß c niß m vui đß t đßng c, mình chúc mßng Lßng Ngß c. Chß u khó cß gßng đß i vài năm đßn sách rß i trß vß đß cß đßng c mß t tß ng lai rß c rß trong mß t gia đßnh hßnh phß c. - Không là nhß thß Khß Thß y ß. Tß ng lai cß a tß đßu hß n là lß y chßng, sinh con nß i đß i tßng đßng, làm thß t nhiß u tß n, sßng hßnh phß c giàu sang. Mình chß cß u xin sao gia đßnh mình cß cuß c sßng nhßn hòa, nß nß p, mß i ngß i i hiß u đßng c giá trß nhßn phß m cß a chính mình và cß a ngß i khác. Trong gia đßnh bß, mß, đß i, anh, chß, các em cß a mình, tß chß muß n nghiß rßng phß i cß lß i sßng gßng mß u, đß o đß c và tß trßng đß nhßng ngß i kß tß p noi theo. Hãy tß nhß n rßng mß i ngß i sßng cho chính mình và cũng phß i sßng cho chính ngß i khác là hßnh phß c nào bßng. Chính gia đßnh mình đß đánh mß t niß m tin ß y cß a mình, đß làm hoß n tâm hß n trong trßng cß a cß gß i mß i lß n cß a mình. Khß Thß y biß t không? Câu chuyßn đß i bß i nß u nß i ra, mình cß mß thß y hß t sß c ngß ng ngừng, nhßng trß c khi ra đß i, mình muß n kß cho bß n nghe. Tß i lußn ao ß c Khß Thß y là chß đßu cß a tß, vì tß rß t yßu kính ßng anh cß cß a mình. Thß nhßng vào nhßng ngày thi ra trßng vß a rß i, vào buß i sáng khi vß a đß n trßng, tß đß quên bài tß u lußn ß nhà, vß i quay trß vß lß y. Lúc vß đß n nhà, khi đß ngang phòng ngß cß a bß mß, đß t nhiên tß nghe nhßng tßng đßng lß và nhßng câu nói rß mß rß i, đß u cß t bß n trong. Tß mò tß nhìn qua khe cß a đß rß i phß i nhìn thß y mß t cßnh tßng hß t sß c bß n thß u, dß m đßng, loß n lußn. ßng anh cß và đß i cß a mình đßng trß n trußng quß n lß y nhau hß hß c làm tình trßn gißng. Trß c cßnh tßng hß t sß c kß đß quá gß y, tß không còn tin vào đß i mß t mình và cßng rßng sß thß t không hß n là nhß thß .

Bß đß hß c tß p cß i tß o, vß y mà đß ã nhà vß n sßng mß n mß n vß tß, ßng anh cß vß công rß i nghß bß n cßnh đßn em lúc nhß c tranh ß n, nßnh hß, lß i nhß c, đßnh lß n, chß i bß i, hoß c thích vßng nhß đß i ba hß m đß i đß i. Tß i nghiß rßng giß a đß i và anh mình cũng cß thß đß cß nhßng lß n vß "chuyßn nß y" vì thß i gian sau này hai ngß i đß cß tình yß thân mß t vß i nhau. Lúc ß nhà hoß c nhßng lúc chß nhau trßn xe Honda đß thu nß vay. Tß i sao hai ngß i thân yßu cß a mình lß i cß nhßng hành đßng khó thß chß p nhß n nhß thß ! Nói làm sao! kß t tß i ai? hoß c muß n bßnh vß c, hoß c muß n bßo chß a trß c thß m trßng gia đßnh rß i ren nhß gia đßnh cß a mình nhß thß nào đß y, mà gia đßnh là nß n tßng cß a xß hß i! Tâm hß n tß trß nên bßng hoß i khßng khiß p Khß Thß y ß i! Bß n là ngß i duy nhß t hiß u mình, tß hiß u. Bß n chính là ngß i lß y đß nß i buß n cß a mình trong suß t thß i gian bß n nhau. Khß Thß y ß i! hãy hiß u cho mình.

Mß y ngày sau đß, tß cß mß thß y nhß m tß m, quyß t trßnh mß t đß, trßnh mß t anh mình. Chính mình lß i cß mß thß y quá ngß ng ngừng khi nhìn mß t hß, hoß c nói chuyßn vß i hß, nhßng sao hß vß n bßnh thßng nhß không cß gì xß y ra. Sßng trong gia đßnh mà cß lßnh mß t nhau giß a ngß i i thân

Lời Thoát

Tác Giả: K3 Nguy&#n Th&# Hoàng
Thứ Ba, 29 Tháng 11 Năm 2011 19:14

v&#i ng&#i thân thì không có đi&# u gì đau kh&# cho b&# ng. Tr&# c đây t&# đã th&# ng lánh m&# t b&# , chán c&# nh đàn em không mu&# n đ&# n g&# n. Mình đâu dám nói chuy&# n x&# y ra gi&# a ông anh, bà dì cho m&# bi&# t. Đau đ&# n, nh&# c nh&# i n&#i lòng vô cùng. M&# bi&# t nh&# t đ&# nh m&# s&# kh&# s&# t&# t cùng. Cô đ&# n, bu&# n chán ghê g&# m! T&# ch&# duy nh&# t còn m&# . M&# là ánh đ&# c soi đ&# ng, là ni&# m vui, là l&# s&# ng c&# a mình. Tr&# n đ&# i m&# kiên tâm ch&# u đ&# ng lo cho ch&# ng cho con không m&# t l&# i th&# than. M&# nh&# n t&# t c&# thi&# t th&#i trên cõi đ&# i này. M&# ch&# ng có m&# t ngày vui cho riêng m&# , Đ&# i s&# ng h&# nh phúc v&# ch&# ng c&# a m&# b&# o ép trong l&# i s&# ng đ&# c tài k&# ho&# c c&# a b&# khó ai ch&# p nh&# n.

Khê Th&# y &# , t&# yêu th&# ng m&# đầu mu&# n r&# i m&# , nh&# ng đành ch&# p nh&# n đi xa, xa lánh c&# nh gia đình này. Chuy&# n ra đi, t&# đã tuy&# t đ&# i đ&# u kín, không mu&# n m&# t ai hay bi&# t, ngay c&# bà ch&# k&# , ngo&# i tr&# m&# mình. B&# t k&# ai trong gia đình đ&# u có th&# phá h&# ng chuy&# n du h&# c c&# a t&# , vì b&# n tính ganh t&# , ghen ghét, ích k&# , h&# n thua, so đo... Khê Th&# y hi&# u đi&# u đó ch&# ?

Tr&# c th&# c tr&# ng bu&# n và chán c&# nh gia đình c&# a b&# n nh&# th&# , s&# may m&# n xu&# t ngo&# i du h&# c là m&# t l&# i thoát cho L&# ng Ng&# c đ&# không còn s&# l&# a ch&# n, m&# t c&# may nào khác. Tôi hi&# u th&# . Tôi m&# ng cho b&# n. Nh&# ng ngày cu&# i còn l&# i t&# i quê nhà, tôi và L&# ng Ng&# c luôn qu&# n quít bên nhau không r&# i m&# t b&# c. Chúng tôi an &# i, góp ý, ch&# đ&# n. M&# i s&# mua s&# m, chu&# n b&# cho chuy&# n đi c&# a b&# n, đ&# u đ&# c đi&# n ra trong phòng tr&# c&# a tôi &# ký túc xá nhà tr&# ng trong s&# lo l&# ng chăm sóc t&# n tình c&# a ng&# òi m&# thân yêu. Ngày lên máy bay r&# i quê h&# ng L&# ng Ng&# c may m&# n có thêm hai ng&# i b&# n gái cũng cùng chuy&# n đi du h&# c nên nàng cũng b&# t đi n&# i bu&# n cô đ&# n trên su&# t ch&# ng đ&# ng và n&# i x&# ng&# i. Thân nhân, b&# n bè c&# a hai ng&# i b&# n kia ti&# n đ&# a đồng đ&# o v&# i nh&# ng n&# c&# i r&# ng r&# trên môi, nh&# ng l&# i chúc t&# ng n&# ng n&# n. Khung c&# nh &# y đã khác h&# n giây phút t&# m bi&# t L&# ng Ng&# c n&# i c&# u thang máy bay mà ng&# i thân ch&# duy nh&# t có tôi và ng&# i m&# thân yêu c&# a nàng trong đôi m&# t đ&# m l&# . Trong ba ng&# i ai cũng có m&# t c&# m nh&# n cu&# c chia tay này đ&# ng nh&# không có ngày h&# i ng&# . Ng&# i đi mang tâm tr&# ng nh&# m&# t k&# tr&# n ch&# y xa lánh th&# c t&# , và ng&# i l&# i c&# m th&# y nh&# đang ph&# i m&# t vĩnh vi&# n ng&# i thân yêu.

Mãi đ&# n 6 tháng sau, tôi m&# i đ&# c th&# c&# a L&# ng Ng&# c t&# Pháp g&# i v&# . Lá th&# ng&# n ng&# n v&# i nh&# ng l&# i thăm h&# i chân tình, đ&# ng th&# i nàng cho bi&# t vi&# c ăn &# , h&# c hành đ&# c đi&# n ti&# n t&# t đ&# p không x&# y ra đi&# u gì tr&# ng&# i khó khăn. Th&# i gian đi qua, c&# vài tháng, tôi và L&# ng Ng&# c l&# i có th&# cho nhau ch&# c&# t thăm h&# i nhau nh&# ng th&# ng tình gi&# a b&# n bè. Tuy&# t nhiên nàng không nói đ&# n ho&# c h&# i han chuy&# n gia đình, cha m&# , anh ch&# em &# quê nhà. Có l&# L&# ng Ng&# c nh&# c&# quên đi n&# i ám &# nh đã đánh m&# t ni&# m tin c&# a l&# a tu&# i v&# a tr&# ng thành. Tôi chúc m&# ng và luôn khuy&# n khích L&# ng Ng&# c ph&# n đ&# u trên đ&# ng h&# c v&# n. L&# ng Ng&# c h&# a làm tròn trách nhi&# m đ&# m&# nàng vui lòng và th&# c hi&# n hoài bão c&# a mình đ&# cu&# c s&# ng có ý nghĩa mà trong đ&# i nàng v&# n h&# ng m&# &# c.

Hoài bão &# y đã sinh sôi n&# y n&# t&# lúc còn &# gi&# ng đ&# ng đ&# i h&# c t&# i quê nhà, nh&# ng lúc tôi và L&# ng Ng&# c ngày tr&# c m&# i l&# n ngang qua ngôi Thánh Đ&# ng c&# kính có dòng tu T&# n Hi&# n nàng đã t&# ng ng&# ng m&# &# c ao. Gi&# đây, n&# i &# c mu&# n l&# n lao, cao đ&# p &# y đ&# c L&# ng Ng&# c gi&# i bày trong m&# t lá th&# dài tôi v&# a nh&# n đ&# c.

Paris, ngày..... Khê Th&# y, b&# n th&# ng m&# n c&# a mình,

Đã qua nh&# ng lá th&# trao đ&# i

nhau trong h&# n hai năm qua, t&# v&# n ch&# a tâm s&# v&# i Khê Th&# y n&# i &# c mu&# n riêng cho b&# n thân ngoài v&# n đ&# đèn sách. Tr&# c đây khi còn &# quê nhà, lúc đ&# c tin xu&# t ngo&# i du h&# c, t&# c&# luôn nghĩ r&# ng đ&# i s&# ng c&# a mình n&# i x&# ng&# i s&# không thoát kh&# i cô đ&# n, bu&# n chán. Nh&# ng v&# i ni&# m tin t&# phát mà t&# nghĩ r&# ng đ&# ng nh&# đ&# ng T&# i Cao đang quan phòng, thêm s&# c m&# nh tinh th&# n và ngh&# l&# c cho t&# trong cu&# c s&# ng &# t&# i đây.

Ngày m&# i đ&# n, t&# t c&# đ&# u xa l&# nh&# k&# ng&# c ng&# ch l&# c gi&# a r&# ng sâu, ch&# ng khác nào nh&# anh

Mán trong r&# ng l&# n đ&# u tiên ra ph&# th&# . T&# m&# t đ&# t n&# c nghèo đ&# n m&# t x&# s&# v&#n minh tr&# i Âu thì m&# i s&# đ&# u ng&# ngành là nh&# th&# . Nh&# ng v&# i ni&# m tin t&# ch&# , t&# đã ch&# ng&# đ&# dàng nh&# ng khó khăn, thích nghi k&# p th&# i cu&# c s&# ng m&# i ch&# trong m&# t th&# i gian ng&# n ph&# n l&# n cũng là nh&# s&# u đ&# i c&# a chính ph&# Pháp đ&# i v&# i các du h&# c sinh



V&#n L&# c X&#m B&# o

Nh&# đã k&# trong nh&# ng th&# tr&# c cho b&# n nghe r&# i đ&# y, mình c&# ng&# trong ký túc xá nhà tr&# ng, mình cũng đã g&# p g&# nh&# ng du h&# c sinh Vi&#t Nam cũ có m&# i có , nh&# ng đ&# i v&# i mình sao ch&# a c&# m th&# y thích thú g&# n gửi làm thân v&# i h&# . Không hi&# u sao, t&# luôn thích cu&# c s&# ng tr&# m l&# ng trong m&# t không gian yên t&# nh có th&# nói g&# n nh&# cô đ&# n. Th&# Đô Paris, kinh đô ánh sáng trên qu&# đ&# a c&# u này, &# c đ&# o tình yêu, và phong cách ăn ch&# i muôn màu muôn v&# , là bi&# u t&# ng c&# a v&#n minh nhân lo&# i, Paris huy&# n di&# u l&# ng l&# y... trong muôn ngàn m&# i l&# , h&# p đ&# n, nh&# ng v&# i mình sao th&# t l&# c l&#ng, b&# v&# Khê Th&# y ! H&# ng ngày, ngoài gi&# ng&# i trên gi&# ng đ&# ng, trong phòng thí nghi&# m...còn l&# i t&# ch&# thích lang thang m&# t mình trên nh&# ng kho&# ng đ&# ng v&# ng đ&# c theo b&# sông Seine th&# m&# ng, ho&# c thích ng&# i trên nh&# ng băng gh&# đá &# n mình đ&# i nh&# ng tàng cây cao r&# p bóng trong khu v&# n L&# c X&#m B&# o c&# kính im v&# ng c&# nh dòng sông Seine n&# c trong xanh...nghiên c&# u tài li&# u bài v&# , đ&# c sách, c&# u nguy&# n, suy ni&# m...và ng&# m nhìn bao nét đ&# p th&# m&# ng c&# a vòm tr&# i Paris đ&# y thanh s&# c, c&# a đ&# nh tháp Eiffel ch&#t v&#t cao vút trên n&# n tr&# i. Paris muôn ngàn c&# nh s&# c h&# p đ&# n, cu&# n hút con ng&# i trên th&# gi&# i. Paris có dòng sông Seine n&# c trong xanh l&# ng l&# u&# n khúc trong lòng th&# đô t&# đ&# u ngu&# n ra đ&# n bi&# n v&# i ba m&# i b&# y nh&# p c&# u n&# i hai b&# sông, đ&# y s&# c thái khác l&# . Tr&# i vào thu cây lá đ&# i s&# c vàng r&# c r&# trong s&# ng mù bu&# i sáng, trong n&# ng hanh vàng gi&# a tr&# a nh&# làn gió heo may cu&# n bao lá vàng r&# i đ&# y m&# t n&# c sông Seine và đêm v&# Paris lành l&# nh se da trong r&# c r&# muôn ngàn ánh đèn màu l&# ng l&# y r&# c r&# . Chính đó là m&# t th&# m th&# u đã t&# o nên m&# t yên &# ng cho tâm h&# n mình.

Là b&# n thân, Khê Th&# y đã hi&# u mình r&# i đ&# y ch&# ! Chuy&# n du h&# c trong ch&# đích ti&# n thân không ph&# i đ&# t&# o cu&# c s&# ng vinh thân phì gia trong ý nghĩa đ&# t danh v&# ng cao, đ&# t s&# giàu sang cho b&# n thân và gia đình, mà mình luôn ch&# có &# c v&# ng đ&# c an &# n cõi lòng, m&# t tâm h&# n thanh t&# nh, thánh thi&# n đ&# luôn mong c&# u nguy&# n gia đình mình có đ&# c cu&# c s&# ng trong nhân hòa h&# nh phúc.

Đ&# n Paris, mình luôn thích thú đi b&# và đi r&# t nhi&# u nh&# m&# i ng&# i, chính đó là đi&# u thú v&# nh&# t c&# a ng&# i dân Paris và cũng c&# a chính mình. Nh&# ng lúc r&# nh r&# i mình &# a lang thang th&# b&# theo dòng sông Seine &# y, t&# đã tìm đ&# n đ&# c ngôi Thánh Đ&# ng Notre Dame de Paris c&# kính. L&# n đ&# u tiên bu&# c vào ngôi Thánh Đ&# ng lòng t&# c&# m th&# y an bình, &# m áp và đ&# y &# p ni&# m t&# tin. Th&# là t&# lúc &# y m&# i sáng chúa nh&# t ho&# c nh&# ng ngày l&# tr&# ng, l&# bu&# c t&# kh&# i s&# đ&# n Thánh Đ&# ng tham d&# thánh l&# cùng v&# i giáo dân đ&# a ph&# ng trong ni&# m tôn kính và tin t&# ng n&# i Đ&# ng Quy&# n N&#ng T&# i Cao. Nh&# ng ngày đ&# u tiên, quý tr&# c nhan Thánh Giá Chúa Jêsu Kitô, đ&# i chân Đ&# c N&# Đ&# ng Trinh Maria t&# ch&# a bi&# t làm gì h&# n trong lúc m&# i ng&# i đ&# c kính, c&# t cao l&# i ca ti&# ng hát tán t&# ng Thiên Chúa, c&# hành thánh l&# thì t&# đã t&# suy nghĩ tìm ki&# m nh&# ng l&# i c&# u nguy&# n theo ý mình, cho gia đình mình, cho b&# n thân mình đ&# dâng lên Chúa, dâng lên M&# Maria n&# i &# c mu&# n b&# ng t&# t c&# ni&# m tin. R&# i ch&# th&# i gian trong s&# th&#i thúc trong hoài bão

Lời Thoát

Tác Giả: K3 Nguy&n Th& Hoàng
Thứ Ba, 29 Tháng 11 Năm 2011 19:14

t& đi g&p cha Chánh X& đ& xin gia nh&p đ&o. Cha Chánh X& bi&t t& là ng&&i Vi&t Nam. Ngài r&t vui và gi&i thi&u t& v&i m&t fr&re đ& h&&ng đ&n giáo lý. Không lâu, mình ch&u phép R&a T&i đ& tr& nên con cái Chúa. T& đó, mình quy&t tr& nên m&t con Chi&n ngoan đ&o, m&t Kytô h&u thu&n thành đón nh&n đ&ng th&i mang ánh sáng Tin M&ng đ&n nh&ng ng&&i khác.

Trong Chúa, mình c&m nh&n th&c s& m&t an bình h&nh phúc đ& có đ&&c m&t Tình Yêu bao la, thánh thi&n và công chính. Ch& có tình yêu Chúa là duy nh&t đ& yêu cho chính mình, yêu tha nhân, yêu ng&&i thân trong gia đình mình và ngay cho k& thù c&a mình. Th&i gian t&i, t& quy&t đ&nh dâng hi&n tr&n cu&c đ&i mình cho Chúa...dâng l&i kh&n xin nh&p Dòng N& Tu Th&a Sai, h&c t&p, nghiên c&u th&n h&c, h&c h&i v& tu đ&c và t&t c& nh&ng qui lu&t, nh&ng ki&n th&c...và t& b&t t& đ& b&&c theo Chúa Kitô ph&ng s& Ngài qua tha nhân, đ& s&ng thân m&t v&i Chúa trong đ&i s&ng thiêng li&ng, trong khi thi hành nh&ng b&n ph&n ân đ&c h&ng ngày noi g&&ng M& Maria, ng&&i M& g&&ng m&u c&a nhân lo&i. T& quy&t đ&nh đ&n thân vào t& ch&c thi&n nguy&n khi đã tr& thành m&t N& Tu Dòng Th&a Sai và khi đã đ&t h&c v& t&t nghi&p. M&c đích hoàn thành là đ& đ&a Chúa đ&n v&i tha nhân và đ&n đ&t tha nhân đ&n v&i Chúa.

Khê Th&y à, h&nh phúc cu&c đ&i c&a mình gói tr&n trong Đ&c Tin n&i Chúa. Có Đ&c Tin đ& đ&&c s& s&ng đ&i đ&i. M&i con ng&&i đang kéo lê cu&c s&ng t&m n&i tr&n th& hôm nay ch& đ& chu&n b& cho cu&c s&ng đ&i sau. Khê Th&y bi&t không? Con ng&&i ch&t không ph&i đã ch&m đ&t. S& ch&t là kh&i s& cho s& s&ng đ&i sau. L&i nói, vi&c làm t&t ho&c x&u hôm nay s& liên k&t, n&i ti&p cho m&t đ&i s&ng mi&n vi&n phúc th&t & n&&c Tr&i, hay kh&n đ&n sa chìm trong u minh tăm t&i & h&a ng&c ch&ng còn đ&i sau. Gia đình mình nh& Khê Th&y đã bi&t, m&i thành viên trong gia đình mình đang đ&m chìm ng&p l&n trong t&i l&i r&i s& ph&i sa chìm h&a ng&c đ&i đ&i. Chính đó là n&i lo nh&c nh&i đau đ&n c&a chính mình. Trong m&i hoàn c&nh th&i gian và không gian t& qu& tr&&c hình t&&ng nhan thánh Chúa, đ&&i chân Đ&c N& Đ&ng Trinh Maria trong Thánh Đ&&ng, ho&c trên nh&ng b&&c chân lang thang bách b&, ho&c & nh&ng lúc yên t&nh n&i thanh v&ng...mình luôn h&&ng lòng c&u nguy&n cho gia đình mình, b& mình, m& mình, d&i mình, ông anh c& c&a mình, ch& mình, và đàn em đ&ng đ&o c&a mình...cho tha nhân, cho k& thù c&a mình, cho nh&ng ng&&i b&t h&nh...đ&t n&&c kh&ng nghèo...mau thoát kh&i t&i l&i, bi&t ăn n&n, th&ng h&i đ& đ&&c c&u r&i và tr& nên ng&&i công chính.

B&n à, t& c&u nguy&n liên l& trong m&t nh&n n&i b&n b&, Khê Th&y có tin nh&ng gì mình nói không? C&u nguy&n là l&&ng th&c b&i đ&&ng tâm linh h&ng ngày c&a t&, giúp t& v&&t ra kh&i tháp ngà ích k&, nh& nhoi, c&m nh&n đ&&c thân ph&n loài th& t&o h&n y&u, m&ng đ&n đ&y t&i l&i, xin &n tha th& đ& đ&&c đ&n g&n bên Chúa. C&u nguy&n là thì th&m, nói chuy&n, t& bày tâm s&, hàn huyên v&i Chúa, là đ&i tho&i v&i S& Th&t, vì Chúa là S& Th&t. Mình luôn h&&ng v& nh&ng ng&&i thân yêu trong gia đình đ& c&u nguy&n Chúa tha th& t&i l&i c&a m&i ng&&i, ban cho h& đ&c khôn ngoan, hi&u bi&t đ& có đ&&c cu&c s&ng đ&i đ&i ngày sau. C&u nguy&n là l&i thoát và là h&nh phúc cho con ng&&i hôm nay. Mình đang đ&n thân vì gia đình mình. H&nh phúc cu&c đ&i mình là nh& th&. B&n hãy vui v&i mình nhen...bà ch& dâu h&t c&a mình. Khê Th&y &! T& s& tr& l&i quê nhà thăm m&i ng&&i sau khi mình khoát lên ng&&i chi&c áo n& tu.

Th& dài r&i, t& h&n b&n th& sau nhé. L&ng Ng&c.-

Orlando – Mùa T& &n

&& Nguy&n Th&

Hoàng (K3/72

)

Lời Thoát

Tên: K3 Nguyễn Thị Hoàng
Số: Ba, 29 Tháng 11 Năm 2011 19:14
